

Số: /KH-CTĐ01

Ngọc Hồi, ngày tháng năm 2020

KẾ HOẠCH
Tổ chức quyết tâm thực hiện thắng lợi
các nội dung phong trào thi đua năm 2020
của Cụm thi đua số 01 khối huyện, thành phố 1

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND ngày 26/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum “về tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới”;

Căn cứ Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về tổ chức Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc công nhận Trưởng, Phó Cụm, Khối thi đua các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương các huyện huyện, thành phố năm 2020;

Căn cứ Hướng dẫn số 11/HD-HĐTĐKT ngày 30/8/2018 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Kon Tum về việc tổ chức hoạt động của cụm, khối thi đua do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức; Công văn số 111/BTĐKT-NV ngày 28/02/2020 của Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh Kon Tum về việc xét khen thưởng Cụm, Khối thi đua năm 2019 trong đó có tiêu chí Tổ chức Đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”¹.

Để triển khai thực hiện tốt các nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2020; Cụm thi đua số 1 thống nhất xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung phong trào thi đua năm 2020, cụ thể như sau:

I. YÊU CẦU

Phong trào thi đua năm 2020 phải thiết thực, sâu rộng và bao quát được toàn bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội, các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế, các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể...nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao năng suất,

¹ Các tập thể được xét đề nghị khen thưởng có tổ chức Đảng tương ứng (Đảng bộ huyện) phải được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

chất lượng, hiệu quả kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, trọng tâm là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế bền vững. Nâng cao rõ rệt hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tạo ra môi trường xã hội lành mạnh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 2020.

II. MỤC TIÊU THI ĐUA

Mục tiêu của phong trào thi đua là nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của Cụm thi đua số 1 theo nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các huyện (*nhiệm kỳ 2015-2020*), góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (*nhiệm kỳ 2015-2020*); Kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2020, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra trên thế giới hết sức phức tạp như hiện nay.

Phong trào thi đua yêu nước triển khai ở các đơn vị trong Cụm phải gắn chặt với phong trào thi đua của các cấp phát động, các cuộc vận động, nhất là phong trào thi đua “*Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới*”, Phong trào thi đua “*Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kon Tum thi đua thực hiện văn hóa công sở*” giai đoạn 2019-2025 của UBND tỉnh Kon Tum,... tạo nên khí thế thi đua giữa các đơn vị trong Cụm thi đua làm xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân, hộ gia đình điển hình tiên tiến. Công tác Thi đua, khen thưởng ngày càng đi vào nề nếp, thực chất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Năm 2020, phải bám sát vào các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, cổ vũ động viên khích lệ các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang, các thành phần kinh tế trong Cụm thi đua tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về số lượng, chất lượng và mang lại hiệu quả cao.

III. NỘI DUNG TRỌNG TÂM PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2020

1. Tổ chức thực hiện tốt các quy hoạch ngành, lĩnh vực. Tập trung đầu tư, thu hút đầu tư phát triển các sản phẩm chủ lực. Chú trọng phát triển nông nghiệp chất lượng cao, công nghệ sạch. Thực hiện có hiệu quả việc phát triển nông nghiệp bền vững gắn với triển khai chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản. Tổ chức giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; phát triển đàn gia súc đi đôi với phòng, chống dịch bệnh. Xây dựng Phương án giải quyết đất chồng lấn, đất lấn chiếm tại lâm phần của các đơn vị chủ rừng trên địa bàn; tiếp tục rà soát giải quyết đất sản xuất cho nhân dân. Đẩy mạnh công tác đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động xâm hại đến tài nguyên rừng, khoáng sản. Điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan đến việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

2. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách; chú trọng nuôi dưỡng và khai thác các nguồn thu có nhiều tiềm năng, các nguồn thu mới; nghiên cứu một số nguồn thu khác; tiếp tục rà soát các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Chú trọng trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, kịp thời giải quyết những vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn, không để tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản.

3. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; chủ động phương án cứu đói, cứu rét cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường tạo việc làm thông qua đào tạo nghề gắn với xuất khẩu lao động; tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu thực tế của địa phương. Tập trung thực hiện tốt Đề án nâng cao chất lượng và đẩy nhanh công tác giảm nghèo trên địa bàn giai đoạn 2016-2020; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ trực tiếp đến người dân như hỗ trợ nhà ở, sản xuất, lương thực... Có giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống của các khu vực tái định cư. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011 đến năm 2020.

4. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và giáo dục trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở. Tập trung nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất ở những nơi thiếu trường học, nhà bán trú cho học sinh và nhà công vụ cho giáo viên. Mở rộng hệ thống trường, lớp bán trú xã, liên xã; trường, lớp mầm non vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

5. Tiếp tục củng cố mạng lưới y tế; đẩy mạnh việc xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020; tăng cường các hoạt động y tế dự phòng, kịp thời phát hiện và dập tắt các loại dịch bệnh phát sinh trên địa bàn; Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của các cơ sở y tế trên địa bàn, nhất là đơn giản hóa các thủ tục khám, chữa bệnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm, y đức của đội ngũ y, bác sỹ.

6. Triển khai thực hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Thực hiện có hiệu quả việc khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số, các di tích lịch sử cách mạng gắn với phát triển du lịch.

7. Tập trung nguồn lực từ ngân sách và tăng cường huy động nguồn lực từ khu vực ngoài Nhà nước cho đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là cơ sở hạ tầng nông thôn. Triển khai thực hiện tốt Đề án cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn giai đoạn 2016-2020.

8. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường. Tập trung công tác bảo vệ môi trường, phân loại cơ sở sản xuất gây ô nhiễm để xử lý. Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, chủ động ứng phó với thiên tai.

9. Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Đề án chỉnh lý khoa học tài liệu tồn đọng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, thành phố. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, khắc phục tình trạng chậm thực hiện các chỉ đạo, kết luận của cấp trên. Nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ

của đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết công việc liên quan trực tiếp doanh nghiệp; xử lý nghiêm theo pháp luật đối với những cán bộ, công chức gây những nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

10. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát theo kế hoạch và đột xuất, kịp thời phát hiện và xử lý đối với những hành vi vi phạm trong các lĩnh vực. Thực hiện kiên quyết và đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tập trung vào các giải pháp phòng ngừa, tăng cường tính công khai, minh bạch.

11. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm củng cố và tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý. Đặc biệt, chú trọng chỉ tiêu tuyển quân hàng năm, đảm bảo đạt và vượt kế hoạch được giao; tăng cường công tác quản lý bảo vệ biên giới, lãnh thổ; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; kiên quyết đấu tranh và xử lý các tôn giáo lạ trên địa bàn. Thực hiện chiến lược Quốc gia về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và các giải pháp đồng bộ đã đề ra về an toàn giao thông.

12. Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 739/KH-UBND ngày 28/3/2018; Kế hoạch 740/KH-UBND ngày 28/3/2018 của Ủy ban nhân tỉnh Kon Tum về triển khai, thực hiện Chương trình số 51-CTr/TU ngày 09/02/2018, Chương trình số 53-CTr/TU ngày 21/02/2018 của Tỉnh ủy Kon Tum về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

13. Tiếp tục tập trung xây dựng và củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến các tổ chức, cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân.

14. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, giám sát của Hội đồng nhân dân và công tác điều hành, chỉ đạo của UBND các cấp. Tăng cường công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, thái độ phục vụ nhân dân và thực thi công vụ của cơ quan, đơn vị. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

15. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của khối đoàn thể theo hướng sát cơ sở, sát dân; chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc phát sinh trong công tác vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đặt ra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở; xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị.

16. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện bồi dưỡng,

tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; Luật Thi đua, khen thưởng và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và các văn bản của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới.

Đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn cán bộ, đảng viên, mọi ngành nghề, mọi tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang; đưa phong trào thi đua phát triển toàn diện ở các cấp, các ngành, các lĩnh vực tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN:

1. Triển khai thực hiện từ tháng 01 năm 2020 đến ngày 31/12/2020.

2. Báo cáo sơ kết quả triển khai thực hiện kế hoạch 06 tháng đầu năm 2020 trước ngày **15/7/2020** và báo cáo tổng kết năm 2020 vào ngày **15/01/2021** và gửi về Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 (Cụm thi đua các huyện, Thành phố 1) để tổng hợp và tổ chức họp xét chấm điểm các chỉ tiêu giao ước thi đua năm 2020 và đề nghị cấp trên khen thưởng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Các đơn vị trong Cụm thi đua xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện tốt các nội dung thi đua. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các ngành thuộc huyện thực hiện việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm. Kịp thời phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, việc tốt trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng- an ninh. Căn cứ chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và Hội đồng nhân dân huyện giao để triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch là cơ sở để chấm điểm và bình xét phong trào thi đua, khen thưởng của Cụm năm 2020.

Phát huy truyền thống thi đua yêu nước như lời Bác Hồ dạy ***“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”***, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Cụm thi đua số 1 quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch này./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Nội vụ tỉnh (b/c);
- Ban TĐ-KT tỉnh (b/c);
- TT các Huyện ủy (b/c);
- Chủ tịch UBND các huyện Đăk Hà, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Đăk Glei;
- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- VP.HĐND-UBND các huyện Đăk Hà, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Đăk Glei;
- Phòng Nội vụ các huyện Đăk Hà, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Đăk Glei;
- Phòng Nội vụ huyện;
- Lưu: VT, VP. TĐKT.

**TM. CỤM THI ĐUA CÁC HUYỆN,
THÀNH PHỐ 1
CỤM TRƯỞNG**

**CHỦ TỊCH UBND HUYỆN NGỌC HỒI
Châu Ngọc Lân**